



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ หมู่ ๕ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรและเกียรติบัตร	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิปวิดีโอ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. คู่มือการดาวน์โหลดวุฒิบัตรและเกียรติบัตร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันการจัดการบวรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๑ อบรมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ครูผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม และครูที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๑ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิปวิดีโอการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นการนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ขยายผลสู่โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตร และเกียรติบัตร ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ eduinno.obec.go.th/innocer3 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้ประสานงาน นายวรณัย แสนโยธา โทร. ๐๙๗-๒๘๒๔๔๖๓

“ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปีแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ”

“เรียนดี มีความสุข”